

Số: 05/BC - UBND

Thạch Châu, ngày 09 tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO

Về việc giải quyết đơn thư công dân Phạm Văn Hạnh

Kính gửi: - Ủy ban nhân dân huyện Lộc Hà;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 16/11/2022, UBND xã Thạch Châu nhận được đơn kiến nghị của ông Phạm Văn Hạnh (lần 2), có địa chỉ thường trú tại thôn An Lộc, xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, kiến nghị bồi thường đất, công sức tôn tạo và tài sản gắn liền với đất do ảnh hưởng của công trình Nâng cấp tuyến mương tiêu thoát nước tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà thuộc Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 30/12/2022 UBND xã nhận được văn bản số 1353/BQLDA-KTGS về việc ý kiến phản hồi đơn kiến nghị của ông Phạm Văn Hạnh (lần 2) của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh.

UBND xã báo cáo UBND huyện Lộc Hà, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh về nội dung giải quyết phản ánh kiến nghị đơn thư công dân Phạm Văn Hạnh như sau:

Ngày 22/7/2022 UBND xã nhận đơn kiến nghị của ông Phạm Văn Hạnh “V/v bồi thường đất, công sức tôn tạo và tài sản gắn liền với đất do ảnh hưởng của công trình, nâng cấp tuyến mương tiêu thoát nước tại xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh gói thầu thi công công trình phụ trợ bảo vệ rừng xã Thạch Châu, huyện Lộc Hà thuộc dự án: Hiện đại hóa ngành Lâm Nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển tỉnh Hà Tĩnh)”. Qua xem xét nội dung đơn và căn cứ các văn bản, cuộc họp của UBND xã đã làm việc với ông Phạm Văn Hạnh, thôn An Lộc về việc giải phóng mặt bằng gói thầu FMRC-HT-HP22/XL3: Thi công công trình phụ trợ bảo vệ rừng xã Thạch Châu. UBND xã đã thông báo trả lời nội dung đơn kiến nghị của ông Phạm Văn Hạnh (có thông báo trả lời kèm theo)

Theo đó, sau khi không có ý kiến gì của người dân về việc triển khai thi công công trình và các hộ dân liên quan tự tháo dỡ dờ dề các công trình, tài sản, cây cối, vật kiến trúc,.. kể từ ngày 14/3/2022 đơn vị thi công tiến hành thi

công trình, hoàn thành công trình, bờ kênh được gia cố đảm bảo và bàn giao cho UBND xã Thạch Châu quản lý, khai thác sử dụng kể từ ngày 27/6/2022. Như vậy kể từ thời gian bắt đầu thi công đến thời gian hoàn thành bàn giao công trình đưa vào sử dụng, UBND xã không nhận được ý kiến, kiến nghị gì của người dân hoặc của ông Phạm Văn Hạnh về việc nhà thầu, đơn vị thi công thi công công trình phụ trợ bảo vệ rừng xã Thạch Châu.

Về nội dung trong đơn của ông Phạm Văn Hạnh có nêu “ Vì đất của gia đình tôi là do đất trúng đấu giá trong đó có cả cây lâu năm và tài sản trên đất. Khi nhà nước thu hồi vì mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì phải thực hiện quy trình thu hồi đất, được nhà nước bồi thường và hỗ trợ theo quy định...”. Đối với nội dung phản ánh nêu trên của ông Phạm Văn Hạnh, UBND xã đã có văn bản trả lời tại Thông báo số 23/TB-UBND ngày 06/08/2021 về kết quả giải quyết đơn thư công dân: ông Phạm Văn Hạnh, thôn An Lộc, xã Thạch Châu. Theo đó UBND xã không thực hiện đấu giá và không ban hành quyết định trúng đấu giá đối với vùng hồ nuôi trồng thủy sản Đập nhà Thánh thôn Lâm Châu - xã Thạch Châu. UBND xã có thông báo số 20/TB-UBND ngày 17/4/2014 về việc thanh lý hợp đồng NTTS tại vùng hồ khu vực nhà Thánh đối với hộ ông Nguyễn Cao Lưu và đồng ý cho bà Nguyễn Thị Thanh hợp đồng NTTS tại vùng hồ khu vực nhà Thánh theo hợp đồng kinh tế số HĐ 13/HĐTMB về việc thuê đất nuôi trồng thủy sản giữa UBND xã với bà Nguyễn Thị Thanh. Căn cứ Khoản 1, Điều 75 Luật đất đai năm 2013, hộ gia đình ông Phạm Văn Hạnh không đủ điều kiện được bồi thường về đất đối với hợp đồng NTTS tại vùng hồ khu vực nhà Thánh khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.

Vì vậy các nội dung ông Phạm Văn Hạnh liệt kê trong đơn yêu cầu kiểm kê bồi thường tài sản trên đất là không đúng theo quy định.

Vậy UBND xã Thạch Châu báo cáo nội dung giải quyết đơn thư của ông Phạm Văn Hạnh với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, UBND huyện Lộc Hà./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.

**T.M ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Văn Thông

